

## รอส. แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ปี 2551



**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ รอส. แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ไรด์ตัวเลขกำไร 3,306 ล้านบาท ยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งปี 81,804 ล้านบาท แผนงานปี 2552 ยังคงเน้นสานต่อภารกิจหลักในการช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พร้อมออกมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ณ ห้องแถลงข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

## MD รอส. ปาฐกถาพิเศษ ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2552



**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ รอส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา เรื่อง “ผ่าสังฆาริมทรัพย์ ปี 2552 กรุงเทพฯ - ปริมาตร / อยุธยา” จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2552” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก ดิง พาวเวอร์

## รอส. ร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 20



**คุณพดมิชัย ดำรงรัตน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 20 และได้เยี่ยมชมบูธ รอส. โดยมี **คุณสุดจิตตรา คำดี** ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และพนักงานธนาคารร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

## รอส. ร่วมยินดี 36 ปี กคช.



**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ รอส. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ **คุณสุชาติ ศิริโยธินันท์** ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 36 ปี การเคหะแห่งชาติ ณ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

## ธอส. ร่วมงาน Money Expo พัทยา 2009



**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารและพนักงาน ให้การต้อนรับ **คุณกรณ์ จาติกวณิช** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 (Money Expo Pattaya 2009) และได้เยี่ยมชมบูธ ธอส. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมรอยัลคัลลิฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี

## ธอส. MOU มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติฯ

**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. และ **ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย** ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยมี



วัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้แก่สมาชิกมูลนิธิ ที่ต้องการกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานของมูลนิธิ หรือให้กู้เพื่อต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

## ธอส. ร่วมบริจาคเงินและเครื่องกันหนาวแก่ชาวตอยอินทนนท์



**คุณรัตนา เรืองรอง** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบเงินบริจาค ผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง ณ บ้านเมืองอาง และบ้านแม่ปอนนอก ซึ่งยังคงมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้ได้รับความลำบากและเจ็บป่วยจากอากาศที่หนาวจัด เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

## ธอส. ทำกิจกรรม CSR แด่น้องๆ พิการทางสมองและปัญญา



**คุณปฤษฎา ติราศัย** ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2 พร้อมด้วยผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขา และพนักงานในสังกัด ทำกิจกรรม CSR โดยได้เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ บ้านเฟื่องฟ้า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้